

Số: 26 /KHPH PGD&ĐT-TTDSKHHGD

Kbang, ngày 27 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH

V/v triển khai thực hiện giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh.

Thực hiện Kế hoạch số 971/KH-UBND ngày 13/8/2018 của UBND huyện Kbang về thực hiện Chương trình số 60-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Dân số KHHGD một số nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức và kỹ năng sống về Dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh.

Tăng cường các hoạt động giáo dục và truyền thông của Đoàn, Hội, Đội về giới, bình đẳng giới, sức khỏe tình dục và phòng ngừa HIV/SIDAS trong nhà trường, hướng tới thay đổi nhận thức, thái độ, thực hiện các hành vi có lợi bền vững về dân số, sức khỏe sinh sản cho học sinh.

Lựa chọn nội dung và phương pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả; biến hoạt động truyền thông thành diễn đàn để học sinh được tự do trao đổi, bày tỏ nhu cầu nguyện vọng, suy nghĩ cá nhân. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch hoạt động của nhà trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tuyên truyền, giáo dục nhận thức mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, bình đẳng giới, nêu cao vai trò người phụ nữ trong xã hội, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính, tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, việc chăm sóc sức khỏe vị thành niên.

Tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình, đoàn thể và các tổ chức xã hội trong các hoạt động, đẩy mạnh công tác phối kết hợp lồng ghép các hoạt động truyền thông giáo dục trong các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Phối hợp các hình thức truyền thông và hành động, lồng ghép nội dung giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản với các hoạt động phát triển và phong trào đoàn thanh niên nhà trường để chuyển tải nội dung về giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản cho học sinh. Nhân bản các tài liệu truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy, HIV/AIDS phù hợp với từng lứa tuổi học sinh như: tờ rơi, tờ gấp, sách nhỏ, sách cẩm nang, sổ tay hướng dẫn hoạt động bằng đĩa truyền.

Thành lập các phòng tư vấn học đường tại trường học.

Xây dựng nội dung, chương trình để triển khai tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình bạn khác giới và tình yêu; tình dục an toàn; Mang thai ở tuổi vị thành niên và biện pháp phòng chống giúp các em có nhận thức và hành vi đúng về các mối quan hệ cá nhân, giới và giới tính, về tình bạn khác giới trong sáng và tình yêu tuổi học trò trong sáng lành mạnh; đưa chương trình giáo dục giới tính vào giảng dạy tích hợp trong các môn học như: Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân ở các khối lớp. Ở các trường THCS, THPT tích hợp nội dung tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tìm hiểu về HIV/AIDS, KHHGD trong từng tiết học, trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, dàn dựng tiểu phẩm, tổ chức hội thi..., để trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh được những nguy cơ quan hệ tình dục sớm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục hoặc viêm nhiễm phụ khoa do thiếu hiểu biết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo:

Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt các nội dung nêu trên; theo dõi, giám sát, kiểm tra, việc thực hiện của các nhà trường về nội dung giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng và giới tính cho học sinh trong các đợt kiểm tra định kỳ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, báo cáo cho UBND huyện để nắm, chỉ đạo.

Phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGD huyện hướng dẫn các nhà trường triển khai thực hiện. Phân công bộ phận chuyên môn Tiểu học, THCS của Phòng trực tiếp theo dõi, hướng dẫn cho các đơn vị trường.

2. Trung tâm Dân số - KHHGD:

Hướng dẫn chương trình, nội dung cho các nhà trường thực hiện.

Phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề với học sinh các trường.

3. Các đơn vị trường học:

Các đơn vị trường xây dựng Kế hoạch thực hiện giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh. Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa...

Trên đây là kế hoạch phối hợp giữa Phòng Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm Dân số-KHHGD về giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính cho học sinh./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trường
- UBND huyện (B/c);
- Lưu VT.

P. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM DS KHHGD



Nguyễn Thị Huyền

KT. TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Thị Quế